
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖6 
วันจันทร์ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖6 เวลา ๐๙.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ชั้น ๓ 
--------------------- 

ผู้มาประชุม 
 1. นายพัฒนา คงฆะรัตน ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
 2. นายจรัล บุญเรอืนยา รองประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพรา้ว 
 3. นายบุญเล็ง สมศร ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 4. นายกฤษดา พรมพิงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 5. นายณรงค ์ เขื่อนค า      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 6. นางจนัทร์ทา สังข์ศริ ิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 7. นายบุญเกดิ รัตนงั    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 8. นางอารีย ์ สุนะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 9. นายนิกร มหายศ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 10. นางสาวอ าไพ แก้วธิ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 11. นายสุรเดช หน่อค า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 12. นายประวฒุ ิ ศึกษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 13. นายแสวง จันทวงค ์ เลขานกุารสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - - - - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายนคร ปัญญาทิพย์ นายกเทศมนตรตี าบลเวียงพร้าว 
 2. นางพรพิมล สิริเจริญพร รองนายกเทศมนตรตี าบลเวยีงพร้าว 
 3. นายจีรพงษ ์ สุธัมมา รองนายกเทศมนตรตี าบลเวยีงพร้าว 
 4. นางดรุณ ี เชนเจริญ เลขานกุารนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 
 5. นายทศพล อะทาโส รองปลดัเทศบาล 
 6. นางพวงพยอม เทพกัญญา ผู้อ านวยการกองคลงั 
 7. นายเกรียงไกร ปิมแปง ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
 8. นางอรทัย บั้งเงนิ หัวหน้าฝา่ยปกครอง 
 9. นายเมธ ี ทักษิณ หัวหน้าฝา่ยการโยธา 
 10. สิบเอกจีรเวศน์     หล้าปาวงศ ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 
 11. นางสาวพัชรนิทร ์ บุญเรอืนยา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.00  น.   
                                                       หัวข้อประชุม 
       เมื่ อพร้อมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้ าว  
เข้ าประชุม  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน 1 2 คน มาประชุม  12 คน ถือว่ าครบองค์ประชุม  
นาย พัฒนา  ค งฆะรั ตน์  ป ร ะ ธ า นสภ า เทศบาลต า บล เ วี ย งพร้ า ว  จุ ด ธู ป เ ที ย นบู ช าพร ะรั ตนต รั ย  
พร้อมกล่าวน าสวดมนต์และได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายพัฒนา  คงฆะรตัน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าวคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน กระผมขอแจ้งในที่ประชุมได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารส าคัญ 
ของเทศบาลต าบลเวียงพร้าวให้ได้รับทราบดังนี้ครับ 
- ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
ในครั้งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้
จ านวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว  
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคาร 
ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕66 

นายพัฒนา  คงฆะรตัน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ 
สมั ยที่  1  ค รั้ ง ที่  1  ปร ะจ าปี  พ . ศ .256 6  เ มื่ อ วั น อั งค า รที่  28 
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เรียนเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดในการตรวจรายงานการประชุมในครั้งนี้ 
ด้วยครับ 

นายบุญเล็ง สมศรี 
ประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมนายบุญเล็ง สมศรี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว คณะกรรมการได้ตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕66 
ในการประชุม เมื่อวันอังคารที่  28 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕66 
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีข้อความถูกต้อง ครบถ้วน มีมติเห็นควรให้คงร่างเดิม 
ไว้ทุกประการครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่ม ี
ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่  1 
ครั้ งที่  1 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕66 ในการประชุมเมื่ อวัน อังคารที่  28 
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕66 ขอมติด้วยครับ 
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ที่ประชุม - รับรอง 

- ไม่รับรอง 
- งดออกเสียง 

10 
– 
2 

เสียง   
เสียง   
เสียง  (ประธานสภาฯ,นายประวุฒิ ศึกษา) 

นายแสวง จันทวงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่ท่านประธานสภาได้ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 
เมื่อวันอังคารที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กระผมขอสรุปดังนี้ครับ 
มี ผู้ รั บ ร อ ง  10  เ สี ย ง   ไ ม่ รั บ ร อ ง  ไ ม่ มี   ง ดออก เ สี ย ง  2  เ สี ย ง 
มีท่านประธานสภาเทศบาลฯ และนายประวุฒิ ศึกษา ครับ  

 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั ้งที ่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันพุธ 
ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.0๒๕66 

นายพัฒนา  คงฆะรตัน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว สมัยวิสามัญ 
ส ม ัย ที ่0 1 0 ค รั ้ง ที ่0 1 0 ป ร ะ จ า ป ี0 พ . ศ . 2 5 6 6  เ มื ่อ ว ัน พ ุธ ที ่0 1 9 

เ ด ือน  เ มษายน  พ . ศ . 0 ๒๕66 0 เรียนเชิญประธานคณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดในการตรวจรายงาน 
การประชุมในครั้งนีด้้วยครับ 

นายบุญเล็ง สมศรี 
ประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมนายบุญเล็ง สมศรี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการ
ประชุ มสภาเทศบาล  สมั ยวิ สามัญ  สมั ยที่  1  ครั้ งที่  1  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕66 ในการประชุม เมื่อวันพุธที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕66
ไปเป็นที่ เ รี ยบร้ อยแล้ ว  มีข้ อความถูกต้อง  ครบถ้ วน  มีมติ เห็นควร 
ให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มี 
ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้ งที่  1  ประจ าปี  พ .ศ .  ๒๕66 ในการประชุ ม เมื่ อ วั น พุธที่  19  
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕66 ขอมติด้วยครับ 

ที่ประชุม - รับรอง 
- ไม่รับรอง 
- งดออกเสียง 

11 
– 
1 

เสียง   
เสียง   
เสียง   

นายแสวง จันทวงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ตามท่ีท่านประธานสภาได้ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
เวี ยงพร้ าว  สมัยวิ สามัญ สมัยที่  1 ครั้ งที่  1 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕66 
ในการประชุม เมื ่อวันพุธที ่019 0เดือน 0เมษายน0พ.ศ.๒๕660กระผม 
ขอสรุปดังนี้ครับ มีผู้รับรอง 11 เสียง0ไม่รับรอง0ไม่มี0งดออกเสียง010เสียง 
คือ ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ  
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ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่องกระทู้ถาม  

 -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 010รายการ 

จ านวน050โครงการ  
นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว ได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1 รายการ จ านวน 5 โครงการ คือ 
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงผิวพ้ืนลานกิจกรรมด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์
คอนกรีต พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  707.00 ตารางเมตร  หนา  0.05 เมตร 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.30 – 0.60 เมตร ยาว 43.00 เมตร บริเวณสุสานเทศบาล
ต าบลเวียงพร้าว  บ้านแจ่งกู่ เรือง  หมู่ที่  4 ต าบลเวียง  อ าเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ 395,300.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพัน 
สามร้อยบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566  – 2570) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  พ.ศ.2566  หน้า  5  ข้อ  13  และ  หน้า 7 
ข้อ 17 
โครงการที่  2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 
3.00  เมตร  ยาว  310.00  เมตร หนา  0.15  เมตร  บริ เวณถนนสาย 
บ้านป่าจี้  - บ้านหม้อ  บ้านหม้อบน  หมู่ที่  5  ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอพร้าว 

จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ  499,000.-บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน 
บาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 148 ข้อ 
117 และท่ีแก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 ข้อ 1 
โครงการที่  3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมขยายทางเชื่อม พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 46.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.
66-037 ถนนสายบ้านขามสุ่ม - บ้านแม่กอย บ้านขามสุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลเวียง 
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ 497,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่น 
เจ็ดพันบาทถ้วน)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 หน้า 2 ข้อ 4 
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นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

โครงการที่ 4 โครงการปรับถนนน ค.ส.ล. โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
บริเวณซอยข้างร้านศิริมาศมอเตอร์ บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4 ต าบลเวียง 
อ า เ ภ อพร้ า ว  จั งห วั ด เ ชี ย ง ใหม่  ง บประมาณ  144 ,100 . -บาท 
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 5 
ข้อ 12 
โครงการที่ 5 โครงการปรับถนนลาดยาง โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,128.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร 
บริเวณทางเข้าสุสานเทศบาลต าบลเวียงพร้าว บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4 ต าบล
เวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 466,800.-บาท (สี่แสนหก
หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 หน้า 5 ข้อ 12 
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นางพรพิมล สิริเจริญพร 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น ค ะ  ดิ ฉั น น า ง พ ร พิ ม ล  สิ ริ เ จ ริ ญ พ ร 
รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบล 
เวียงพร้าว ขอเสนอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้  
หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล  
     เทศบาลต าบลเวียงพร้าว ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีภารกิจหน้าที่หลายประการทั้งด้านการบริการประชาชน การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในด้านต่างๆ เช่นการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคเพ่ือให้ประชาชน
ได้ มี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น  มี คว ามปลอดภั ย ในชี วิ ตและทรั พย์ สิ น 
ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496  ที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 51 (8) 
ประกอบกับเทศบาลต าบลเวี ยงพร้ าว จะด าเนินการจัดท าโครงการ 
เพ่ือแก้ ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
จึงขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 5 โครงการ ดังนี้   
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นางพรพิมล สิริเจริญพร 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงผิวพ้ืนลานกิจกรรมด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์
คอนกรีต พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 707.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส .ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.30 – 0.60 เมตร ยาว 43.00 เมตร บริเวณสุสาน
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 395,300.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพัน 
สามร้อยบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 หน้า 5 ข้อ 13 และ หน้า 7 
ข้อ 17 
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณถนนสาย 
บ้านป่าจี้ - บ้านหม้อ บ้านหม้อบน หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 499,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน 
บาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 148 
ข้อ 117 และท่ีแก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 ข้อ 1 
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมขยายทางเชื่อม 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 46.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชม.ถ.66-037 ถนนสายบ้านขามสุ่ม - บ้านแม่กอย บ้านขามสุ่ม 
หมู่ที่ 2 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 497,000.-บาท 
( สี่ แสน เก้ าหมื่ น เจ็ ด พันบาทถ้ วน )  ปรากฏในแผน พัฒนาท้ องถิ่ น 
(พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 หน้า 2 
ข้อ 4 
โครงการที่ 4 โครงการปรับถนนน ค.ส.ล. โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
บริเวณซอยข้างร้านศิริมาศมอเตอร์ บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4 ต าบลเวียง 
อ า เ ภ อพร้ า ว  จั งห วั ด เ ชี ย ง ใหม่  ง บประมาณ  144 ,100 . -บาท 
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 5 
ข้อ 12 
โครงการที่ 5 โครงการปรับถนนลาดยาง โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,128.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร 
บริเวณทางเข้าสุสานเทศบาลต าบลเวียงพร้าว บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4 ต าบล
เวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 466,800.-บาท (สี่แสนหก
หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 หน้า 5 ข้อ 12 
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นางพรพิมล สิริเจริญพร 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

โดยโอนลดงบประมาณจาก 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,500,000.-บาท 
ใช้ ไป 2 ,521 ,204.-บาท คงเหลืองบประมาณ คงเหลืองบประมาณ 
2,978,796.-บาท ขอโอนลด 2,002,200.-บาท คงเหลืองบประมาณ 
976,596.-บาท 
 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบฯ   ผู้บริหารเทศบาลต าบล 
เวี ยงพร้ าว จึ งขอเสนอญัตติ  ขอโอนงบประมาณตั้ งจ่ ายรายการใหม่ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ต่ อสภาเทศบาลต าบลเวี ยงพร้ าว 
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ คณะผู้ บริห ารได้ ชี้ แจงรายละเ อียด  เ พ่ือขอโอนงบประมาณ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาล 
ต าบลเวียงพร้าวได้พิจารณาอนุมัติ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปราย
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ สามารถสอบถามได้เลยครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมแล้ว กระผมขอมติ
อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ทีละโครงการดังนี้ 
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงผิวพ้ืนลานกิจกรรมด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์
คอนกรีต พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 707.00 ตารางเมตร หนา 0.050เมตร 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส .ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.30 – 0.60 เมตร ยาว 43.00 เมตร บริเวณสุสาน
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 395,300.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพัน 
สามร้อยบาทถ้วน) ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 
- ไม่เห็นชอบ 
- งดออกเสียง 

11 
– 
1 

เสียง   
เสียง   
เสียง   

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ขอให้ทางเลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ได้สรุปมติแต่ละโครงการ
ด้วยครับ 
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นายแสวง จันทวงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ท่านประธานสภาได้ขอมติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงผิวพ้ืนลาน
กิจกรรมด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 707.00 
ตารางเมตร หนา 0.050เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง  0.50 เมตร ลึก 0.30 – 0.60 เมตร 
ยาว 43.00 เมตร บริเวณสุสานเทศบาลต าบลเวียงพร้าว บ้านแจ่งกู่เรือง 
หมู่ที่  4 ต าบลเวี ยง  อ า เภอพร้ าว  จั งหวัด เชียงใหม่  งบประมาณ 
395,300.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภา
เทศบาล  เห็นชอบ  11  เสียง ไม่ เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง 
คือประธานสภาฯ ครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ คณะผู้ บริห ารได้ ชี้ แจงรายละเ อียด เ พ่ือ ขอโอนงบประมาณ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาล 
ต าบลเวียงพร้าวได้พิจารณาอนุมัติ  
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณถนนสายบ้านป่าจี้ - 
บ้านหม้อ บ้านหม้อบน หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 499,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

 มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว จะอภิปรายเพ่ิมเติม หรือมีข้อซักถาม
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมจะขอมติจากสภาเทศบาลฯ 
ต่อไปครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ขอมติในที่ประชุมในการขอมติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร บริเวณถนนสายบ้านป่าจี้ - บ้านหม้อ บ้านหม้อบน หมู่ที่ 5 
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 499,000.-บาท 
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 
- ไม่เห็นชอบ 
- งดออกเสียง 

11 
– 
1 

เสียง   
เสียง   
เสียง   

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ขอให้ทางท่านเลขานุการสภาได้สรุปผลการขอมติในครั้งนี้ด้วยครับ 
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นายแสวง จันทวงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ท่านประธานสภาได้ขอมติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร บริเวณถนนสายบ้านป่าจี้ - บ้านหม้อ บ้านหม้อบน หมู่ที่ 5 
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 499,000.-บาท 
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ 11 เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาฯ ครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ คณะผู้ บริห ารได้ ชี้ แจงรายละเ อียด เ พ่ือ ขอโอนงบประมาณ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาล 
ต าบลเวียงพร้าวได้พิจารณาอนุมัติ 
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 3.00 

เมตร  ยาว  295.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  พร้อมขยายทางเชื่อม 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 46.00  ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชม.ถ .66-037 ถนนสายบ้านขามสุ่ม  - บ้านแม่กอย  บ้านขามสุ่ ม 
หมู่ที่ 2 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 497,000.-บาท 
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปราย
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อซักถาม ข้อเพ่ิมเติมอันใด กระผมจึงขอมติในที่ประชุม 
เพ่ือขออนุมัติ โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2566 ต่ อสภาเทศบาลต าบลเวี ยงพร้ าว  ได้ พิ จารณาอนุ มั ติ 
ขอมตทิี่ประชุมครับ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 
- ไม่เห็นชอบ 
- งดออกเสียง 

11 
– 
1 

เสียง   
เสียง   
เสียง   

นายแสวง จันทวงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ท่านประธานสภาได้ขอมติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  295.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมขยายทางเชื่อม พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 46.00 ตารางเมตร 
หนา 0.15 เมตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.66-037 ถนนสายบ้าน 
ขามสุ่ม  - บ้านแม่กอย  บ้านขามสุ่ม  หมู่ที่  2 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 497,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 
1 เสียง คือ ประธานสภาฯ ครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
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นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ คณะผู้ บริห ารได้ ชี้ แจงรายละเ อียด เ พ่ือ ขอโอนงบประมาณ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาล 
ต าบลเวียงพร้าว ได้พิจารณาอนุมัต ิ 
โครงการที่ 4 โครงการปรับถนนน ค.ส.ล. โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
บริเวณซอยข้างร้านศิริมาศมอเตอร์ บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4 ต าบลเวียง 
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 144,100.-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่น
สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม่ครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อซักถาม ข้อเพ่ิมเติมอันใด กระผมจึงขอมติในที่ประชุม 
เพ่ือขออนุมัติ โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 
- ไม่เห็นชอบ 
- งดออกเสียง 

11 
– 
1 

เสียง   
เสียง   
เสียง   

นายแสวง จันทวงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ท่านประธานสภาได้ขอมติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการที่ 4 โครงการปรับถนนน ค.ส.ล. 
โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 94.00 เมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณซอยข้างร้านศิริมาศมอเตอร์ 
บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
144,100.-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภา
เทศบาล  เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่ เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 1  เสียง 
คือประธานสภาฯ ครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ คณะผู้ บ ริ หารได้ ชี้ แจ งรายละเ อียด  เ พ่ื อขอโอนงบประมาณ 
ตั้ งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 ต่อสภาเทศบาล 
ต าบลเวียงพร้าวได้พิจารณาอนุมัติ  
โครงการที่ 5 โครงการปรับถนนลาดยาง  โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,128.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร 
บริเวณทางเข้าสุสานเทศบาลต าบลเวียงพร้าว  บ้านแจ่งกู่เรือง  หมู่ที่  4  
ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ 466,800.-บาท 

(สี่แสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถาม 
หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
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นายประวุฒิ ศึกษา  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมนายประวุฒิ ศึกษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
กระผมขอเรี ยนสอบถามครับ  ว่ า โครงการที่  1  และโครงการที่  5 
เป็นโครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่เดียวกัน จะสามารถแยกเป็น 2 โครงการ 
ได้หรือไมแ่ละจะผิดระเบียบหรือไม่อย่างไรครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เรียนเชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตอบข้อสอบถาม
ดังกล่าวเชิญครับ 

นายเมธี ทักษิณ 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมนายเมธี ทักษิณ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ขออนุญาตชี้แจง
รายละเอียดดังนี้ครับ โครงการที่ 1 เป็นโครงการเกี่ยวกับลานกิจกรรม 
ส่วนโครงการที่ 5 เป็นโครงการถนน สามารถด าเนินโครงการแยกเป็น 
2 โครงการได้ ไม่ผิดระเบียบ  ฯ ครับ การคิดค่า factor f เป็นคนละแบบกัน
ครับ  

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อซักถาม หรือข้ออภิปรายเพ่ิมเติมอันใด กระผมจึงขอมติในที่
ประชุมเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2566 ต่ อสภาเทศบาลต าบลเวี ยงพร้ าว  ได้ พิ จารณาอนุ มั ติ 
โครงการที่ 5 โครงการปรับถนนลาดยาง  โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,128.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร 
บริเวณทางเข้าสุสานเทศบาลต าบลเวียงพร้าว  บ้านแจ่งกู่เรือง  หมู่ที่  4  
ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ 466,800.-บาท 

(สี่แสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม - เห็นชอบ 

- ไม่เห็นชอบ 
- งดออกเสียง 

11 
– 
1 

เสียง   
เสียง   
เสียง   

นายแสวง จันทวงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ท่านประธานสภาได้ขอมติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการที่ 5 โครงการปรับถนนลาดยาง 

โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,128.00 ตาราง
เมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณทางเข้าสุสานเทศบาลต าบลเวียงพร้าว  

บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
466,800.-บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภา
เทศบาล  เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่ เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 1  เสียง 
คือ ประธานสภาฯ ครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่010รายการ 
 - ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 

แ บ บ ฉี ด ห มึ ก พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง ถั ง ห มึ ก พิ ม พ์  ( Ink0 Tank0 PRINTER) 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ คณะผู้ บ ริ หารได้ ชี้ แจ งรายละเ อียด  เ พ่ื อขอโอนงบประมาณ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank PRINTER) 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) ขอเรียนเชิญ
คณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติดังกล่าวครับ 

นางพรพิมล สิริเจริญพร 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น ค ะ  ดิ ฉั น น า ง พ ร พิ ม ล  สิ ริ เ จ ริ ญ พ ร 
รองนายก เทศมนตรี ต าบล เวี ย งพร้ า ว  ด้ วยคณะผู้ บริ หารเทศบาล 
ต าบล เ วี ย งพร้ า ว  ขอ เสนอ โอนงบประมาณตั้ ง จ่ า ย ร ายการ ให ม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
(เครื่องพิมพ์) ด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้  
หลักการ 
      ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (1)  
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  มาตราที่ 6  (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และมาตรา 7  
การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการที่
มี เป้ าหมายเพ่ือให้ เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล 
    เนื่องจากงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
ได้ใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์(เครื่องพิมพ์) เลขครุภัณฑ์ 
478 56 0011  ในการปฏิบัติงานเป็นเวลานาน และได้เกิดการเสื่อมสภาพ
ในการใช้งาน ท าให้ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ และได้น าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์(เครื่องพิมพ์) เลขครุภัณฑ์ 478 56 0011 
ดังกล่าว เข้าตรวจเช็ค ซ่อมแล้ว ไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากไม่มีอะไหล่ 
และอุปกรณ์ โดยโอนลด งบประมาณรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
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นางพรพิมล สิริเจริญพร 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดงบลงทุน 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 174,900.- บาท โอนลด จ านวน 8,000.- บาท   
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดงบลงทุน  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ รายการ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) ส าหรับใช้ในงานการเงินและ
บัญชี กองคลัง และงานอ่ืน ๆ จ านวน  1 เครื่อง  เป็นเงิน  8,000.- บาท 
(แปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหา อุปกรณ์ ระบบคอมพิว เตอร์  ฉบับ เดือน มีนาคม 2566 
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
แบบขอเสนอญัตตินี้ 
       เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบฯ ผู้บริหารเทศบาล 
ต าบลเวี ยงพร้ าว  จึ งขอเสนอญัตติอนุมัติ โอนง บประมาณรายจ่ าย 
เ พ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  ต่อสภาเทศบาล 
ต าบลเวียงพร้าว ได้พิจารณาอนุมัติ ต่อไปค่ะ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อซักถาม ข้ออภิปรายเพ่ิมเติมอันใด กระผมจึงขอมติในที่
ประชุม เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank PRINTER) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000.- บาท 
(แปดพันบาทถ้วน) ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 
- ไม่เห็นชอบ 
- งดออกเสียง 

11 
– 
1 

เสียง   
เสียง   
เสียง   

นายแสวง จันทวงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ท่านประธานสภาได้ขอมติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank PRINTER) จ านวน 1 เครื่อง 
เป็ นเงิ น 8 ,000. - บาท (แปดพันบาทถ้ วน)มี สมาชิ กสภา เทศบาล 

เห็นชอบ  11  เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาฯ 
ครับ 

ที่ประชุม - รบัทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่010รายการ 
 - ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ ตู้ปรับแรงดันไฟฟ้า ขนาด 30 KVA 100 

AMPS จ านวน 1 ตู้  ราคาตู้ละ 21,000.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ คณะผู้ บ ริ หารได้ ชี้ แจ งรายละเ อียด  เ พ่ื อขอโอนงบประมาณ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือจัดซื้อตู้ปรับ
แรงดันไฟฟ้า ขนาด  30  KVA 100 AMPS จ านวน  1 ตู้  ราคาตู้ละ  

21,000.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร 
ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติดังกล่าวครับ 

นางพรพิมล สิริเจริญพร 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น ค ะ  ดิ ฉั น น า ง พ ร พิ ม ล  สิ ริ เ จ ริ ญ พ ร 
รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบล 
เวียงพร้าว ขอเสนอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เพ่ือจัดซื้อตู้ปรับแรงดันไฟฟ้า ขนาด  30 KVA 100 AMPS 

จ านวน  1 ตู้  ราคาตู้ละ  21 ,000. - บาท (สองหมื่นหนึ่ งพันบาทถ้วน) 
ด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้ค่ะ  
หลักการ 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล 
       ตามที่  งานประปา เทศบาลต าบลเวียงพร้าว ได้รับแจ้งจากผู้ ใช้
น้ าประปา บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งหลวง ว่าน้ าประปาไม่ไหลอยู่
บ่อยครั้ งสร้างความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก 
การประปาได้ส่งช่างเข้าตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566 
พบว่าระบบผลิตน้ าประปาสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ปัญหาที่น้ าประปา
ไม่ไหล เกิดจากระบบไฟฟ้าที่เข้าไม่สม่ าเสมอ จึงท าให้ระบบประปาไม่
สามารถผลิตน้ าได้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อตู้ปรับ
แรงดันไฟฟ้า ขนาด 30 KVA 100 AMPS จ านวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 
21,000.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
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นางพรพิมล สิริเจริญพร 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

    โดยโอนลด งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา งบลงทุน 
หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 176,700.-บาท ขอโอนลด 21,000. -บาท 
(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
    เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบฯ ผู้บริหารเทศบาลต าบล 
เวียงพร้าว จึ งขอเสนอญัตติ ขอโอนงบประมาณตั้ งจ่ายรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
ได้พิจารณาอนุมัติ ต่อไปค่ะ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ 

นายนคร ปัญญาทิพย์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น ค รั บ  ก ร ะ ผ ม น า ย น ค ร  ปั ญ ญ า ทิ พ ย์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว กรณีที่ระบบประปาบ้านหม้อล่าง หมู่ที่ 6 
ได้ ป ร ะสบปัญหาขอ งกร ะแส ไฟ ฟ้ า ไม่ เ พี ย งพอหรื อ ไฟ เกิ น เ ข้ า สู่ 
ระบบประปานั้น ท าให้ระบบน้ าประปาหมู่บ้านไม่ท างาน ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจากการขาดน้ าอุปโภค บริโภค ทางคณะผู้บริหารทุกท่าน 
ไ ด้ ห า รื อ แ ล ะร่ ว ม กั นห า ทา ง แก้ ไ ข  พร้ อ มกั น นี้ ไ ด้ ม อบห ม าย ใ ห้ 
ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ฯ  ห า ท า ง แ ก้ ไ ข โ ด ย ป ร ะส า น 
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือและเข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับ จึงขอ
มอบให้ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมครับ 

นายเกรียงไกร ปิมแปง 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะชุ ม ทุ ก ท่ า นค รั บ  ก ร ะผ มน าย เ ก รี ย ง ไ ก ร  ปิ ม แป ง 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม 
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว ได้ชี้แจงกรณีที่ประชาชน 
บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ 6 ได้ประสบปัญหาของกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอหรือ
กระแสไฟเกินเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านครับ เนื่องด้วยระบบประปา 
บ้านหม้อล่าง ระบบไฟฟ้าเข้าสู่ระบบประปาบ้านหม้อล่าง หมู่ 6 ระบบไฟฟ้า 
อยู่ปลายสายกระแสไฟฟ้าที่เข้าสู่ระบบประปา ระบบควบคุมกระแสไฟฟ้า 
ได้ตัดการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบระปา เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าเกิน 
ถึง 3 ครั้ง/วัน กระแสไฟฟ้าเข้าระบบไม่เป็นปกติ ได้ให้ช่างไฟฟ้าเข้าตรวจเช็ค
กระแสไฟฟ้าระบบประปาในแต่ละวัน พบว่ามีกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบประปา
เกิน 250 แอมป์ พบว่าบางวันกระแสไฟฟ้าก็ไม่ถึง 180 แอมป์ ท าให้ระบบ
ประปาเกิดการขัดข้องและไม่ท างาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลา 
05.30  น. ถึง 06.00 น. และเวลาประมาณ 16.30 น. ถึง 17.00 น. 
อีกช่วงหนึ่งตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึงเวลา 06.00 น. ปัญหาดังกล่าวนี้ 
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นายเกรียงไกร ปิมแปง 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

ได้ร่วมหารือกับทางหัวหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพร้าว  ได้มีการ 
เข้าแก้ไขโดยการเพิ่มคาปาแอมป์ที่หม้อแปลงไฟฟ้า แต่ก็ยังไม่สามารถรองรับ
หรือแก้ไขปัญหานี้ได้ครับ เนื่องจากบ้านหม้อล่าง หมู่ 6 มีการใช้กระแสไฟฟ้า
เกินก าลัง จึงมีความจ าเป็นต้องมีตู้ปรับแรงดันไฟฟ้าในการควบคุม
กระแสไฟฟ้าในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่ระบบประปา เมื่อมีกระแสไฟฟ้า
เกิน ตู้ปรับแรงดันไฟฟ้าจะท าการปรับกระแสไฟฟ้าเป็นการใช้ไฟฟ้าแบบ 
220 โวลท์ เพ่ือไม่ให้กระแสไฟฟ้าเกิน และเมื่อกระแสไฟฟ้าไม่ถึง ตู้ปรับ
แรงดันไฟฟ้านี้จะท าการดึงกระแสเพ่ือให้เพียงพอต่อระบบประปาครับ 

นายนคร ปัญญาทิพย์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

ปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน  เนื่องจาก
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ได้ร่ วมหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
และด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนที่ได้ความเดือดร้อน 
จึงมีความจ าเป็นต้องติดตั้งตู้ปรับแรงดันไฟฟ้าครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เมื่อไม่มีผู้ ใด มีข้อซักถาม ข้ออภิปรายเพ่ิมเติมอันใด กระผมจึงขอมติ 
ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม  เ พ่ื อ ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณตั้ ง จ่ ายรายการ ใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือจัดซื้อตู้ปรับแรงดันไฟฟ้า ขนาด 30 KVA 
100 AMPS จ านวน  1 ตู้  ราคาตู้ละ  21,000.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพัน 
บาทถ้วน) ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 
- ไม่เห็นชอบ 
- งดออกเสียง 

11 
– 
1 

เสียง   
เสียง   
เสียง   

นายแสวง จันทวงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ท่านประธานสภาได้ขอมติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย 
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือจัดซื้อตู้ปรับ
แรงดันไฟฟ้า ขนาด  30  KVA 100 AMPS จ านวน  1 ตู้  ราคาตู้ละ 

21 ,000. -บาท (สองหมื่นหนึ่ ง พันบาทถ้วน)  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาฯ 
ครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติขอเสนอญัตติจ่ายเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

จ านวน 1 รายการ 
นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติจ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาอ าเภอพร้าว ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังประปาบ้านป่าเสี้ยว  หมู่ที่ 3 
ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 587,974.31 บาท 
(ห้ าแสนแปดหมื่ นเจ็ ดพันเก้ าร้ อยเจ็ ดสิ บสี่ บาทสามสิบเอ็ดสตางค์ ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 หน้า 4 ข้อ 10 กระผมขอเชิญเลขานุการในการชี้แจง
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับญัตตินี้ครับ 

นายแสวง จันทวงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายแสวง จันทวงค์ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงิน
อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอพร้าว ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ไปยังประปาบ้านป่าเสี้ยว  หมู่ที่ 3 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
กระผมขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเรียนให้กับสภาเทศบาลรับทราบและ
ก่อนที่ทางคณะผู้บริหารจะได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติต่อไปนั้น กระผมขอ
ชี้แจงดังนี้ครับ การอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอ่ืน เป็นอ านาจอนุมัติ
ของนายกเทศมนตรีในการอนุมัติ  โดยนายกฯได้อนุมัติเงินอุดหนุนให้การ
ไฟฟ้าไปแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 แต่การจ่ายเงินดังกล่าวต้อง
ได้รับการเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว โดยญัตตินี้ทางคณะ
ผู้บริหารได้มีการเสนอญัตติต่อประธานสภาฯไม่ถึง 5 วัน ได้มีสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวียงพร้าวรับรอง จ านวน 2 คน คือ นางจันทร์ทา สังข์ศิริ และ
นางอารีย์ สุนะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว เป็นผู้รับรองครับ อาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 38 ญัตติทั้งหลาย 
ต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าห้าวัน เว้นแต่กรณีใดเป็นเรื่องรีบด่วนจะยื่นน้อยกว่านี้ก็ได้  
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นายแสวง จันทวงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมและต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่
น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมาย
หรือระเบียบนี้ก าหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอ่ืน ทางฝ่ายเลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าวได้พิจารณาแล้ว ถูกต้องตามระเบียบฯ จึงเสนอ
ญัตติต่อประธานสภาฯ เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเวียงพร้าวต่อไป 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เรียนเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติจ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอพร้าว ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังประปา 
บ้านป่าเสี้ยว   หมู่ที่ 3 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 

587,974.31  บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาท 
สามสิบเอ็ดสตางค์) เรียนเชิญครับ 

นายนคร ปัญญาทิพย์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

กระผมขอมอบหมายให้นางพรพิมล สิริเจริญพร รองนายกเทศมนตรี 
ต าบลเวียงพร้าว ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นางพรพิมล สิริเจริญพร 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันนางพรพิมล สิริเจริญพร รองนายกเทศมนตรี
ต าบลเวียงพร้าว  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ขอเสนอญัตติ
จ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอพร้าว เพ่ือน าไปใช้ใน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังประปาบ้านป่าเสี้ ยว  หมู่ที่  3  ต าบลเวียง  
อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยหลักการ
และเหตุผลดังนี้ค่ะ 
หลักการ 
      ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  14 
(พ.ศ.2552) มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย  ดังต่อไปนี้ (8) เงินอุดหนุน 
มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน
เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติแล้ว 
เหตุผล 
      เทศบาลต าบลเวียงพร้าว  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีภารกิจหน้าที่หลายประการทั้งด้านการบริการประชาชน การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคเพ่ือให้ประชาชน
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามพรบ.เทศบาล 
พ.ศ.2496 ที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 51(1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการ
ประปา ประกอบกับเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ได้ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา 
POG (POG Tanks) ระบบขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน ก าลัง
ผลิต 10 ลู กบาศก์ เมตรต่อชั่ วโมง  บ้ านป่ าเสี้ ยว  หมู่ที่  3  ต าบลเวี ยง 
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากกระแสไฟฟ้า
ไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปา  
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นางพรพิมล สิริเจริญพร 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

จึ งขอจ่ ายเงิ นอุดหนุนให้ การ ไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค สาขาอ าเภอพร้ าว 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังประปาบ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 3 ต าบลเวียง 
อ า เภอพร้ าว  จั งหวั ด เชี ยงใหม่  งบประมาณ 587,974.31  บาท 
(ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
พ.ศ.2566 หน้า 4 ข้อ 10    

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบฯ  ผู้บริหารเทศบาลต าบล 
เวียงพร้าว จึงขอเสนอญัตติจ่ายเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ต่อสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ได้พิจารณาอนุมัติ ต่อไปค่ะ 

นายนคร ปัญญาทิพย์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายนคร ปัญญาทิพย์ นายกเทศมนตรี
ต าบลเวียงพร้าว เนื่องจากการแก้ไขปัญหาของประชาชนในด้านต่าง ๆ 
เช่น การแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคเพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เทศบาลต าบลเวียงพร้าวได้ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา POG (POG Tanks) 
ระบบขนาดใหญ่ Size L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน ก าลังผลิต 10 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 3 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการผลิต
น้ าประปา มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการขยายเขตไฟฟ้าไปยังประปา 
บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 3 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  จึงขอเรียน 
สภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าวในการพิจารณาต่อไปครับ  

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ 

นายสุรเดช หน่อค า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสุรเดช หน่อค า สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล เ วี ย งพร้ า ว  ขอ เ รี ยนสอบถามครั บ  เนื่ อ ง จากตาม
เอกสารแนบท้ายประกอบญัตติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอพร้าว 
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ตามหัวข้อของ
ค่าใช้จ่าย ข้อ 2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จ านวน 587,974.31 บาท 
(ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์) และข้อ 2.2 
ค่าธรรมเนียมการใช้ ไฟฟ้า  ตามรายละเอียดดังกล่าวค่าใช้จ่าย 2.2 
ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า ทั้งสองข้อมิได้รวมอยู่ในค่าการด าเนินงานตามข้อ 
2.1 ใช่หรือไม่ครับ  
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นายเมธี ทักษิณ 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมนายเมธี ทักษิณ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ขออนุญาตชี้แจง
รายละเอียดดังนี้ครับ ทั้งสองยอดค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด มิได้รวมกันครับ
ค่าด าเนินงาน กับค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า แยกค่าใช้จ่ายครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เมื่อไม่มีผู้ ใด  มีข้อซักถาม  ข้ออภิปรายเพ่ิมเติมอันใด กระผมจึงขอมติ 
ในที่ประชุม เพ่ือขอความเห็นชอบญัตติจ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาอ าเภอพร้าว ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังประปาบ้านป่าเสี้ยว  หมู่ที่ 3 
ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่งบประมาณ 587,974.31 บาท 
(ห้ าแสนแปดหมื่ นเจ็ ดพันเก้ าร้ อยเจ็ ดสิบสี่ บาทสามสิบเอ็ดสตางค์ ) 
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 
- ไม่เห็นชอบ 
- งดออกเสียง 

11 
– 
1 

เสียง   
เสียง   
เสียง   

นายแสวง จันทวงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้ขอมติเพ่ือขอความเห็นชอบญัตติจ่ายเงินอุดหนุน
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอพร้าว ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยัง
ประปาบ้านป่าเสี้ยว  หมู่ที ่3 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่งบประมาณ 

587,974.31  บาท (ห้ าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้ าร้อยเจ็ดสิบสี่ บาท 
สามสิบเอ็ดสตางค์) มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาฯ ครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  11 เรื่องอื่น ๆ     

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องต่าง ๆ เชิญครับ 

นางจันทร์ทา สังข์ศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านคะ ดิฉันนางจันทร์ทา สังข์ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
เนื่องจากได้รับการร้องเรียนด้วยวาจาจากประชาชน บ้านช่างค า หมู่ที่ 1 
ต าบลเวียง ขอแจ้งผู้บริหารแก้ไขปัญหาให้หมู่บ้านทั้งทางด้านสาธารณูปโภค 
และโครงสร้างพ้ืนฐานดังนี้ค่ะ 
1. การท าไหล่ทางหน้าบ้านคุณครูฉลองรัตน์ไปถึงบ้านนายหมู 
2. การท ารางระบายน้ าตรงข้ามบ้านคุณครูอาภร สุนันต๊ะ 
3. การท ารางระบายน้ าข้างบ้านคุณครูสาริศ สิทธิราช จนถึงปากทาง 

ร้านออพร้าว 
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นางจันทร์ทา สังข์ศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

4. การท าถนนพร้อมรางระบายน้ า ร้านชางอมแงม 
5. การท าถนนพร้อมรางระบายน้ าบริเวณข้างบ้านนางเสงี่ยม หลวงเป็ง 

นายจรัล บุญเรือนยา 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมนายจรัล บุญเรือนยา รองประธานสภาเทศบาลต าบล
เวียงพร้าว กระผมได้รับแจ้งจากประชาชน บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งหลวง
ว่ามีการวางท่อรางน้ าบริเวณบ้านป่าจี้ แต่ท่อที่วางนั้นอยู่ต่ าเกินไปครับ 
เมื่อมีการขุดลอกรางน้ าอาจจะเกิดความเสียหายต่อท่อได้ครับ อยากให้มีการ
แก้ไขการวางท่อดังกล่าว จึงเรียนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบและ
แก้ไขด้วยครับ ขอขอบคุณทางท่านคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นความส าคัญของ
ปัญหาประชาชนและได้รับการแก้ไขให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เรียนเชิญทางคณะผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบข้อสอบถาม 
ด้วยครับ 

นายนคร ปัญญาทิพย์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายนคร ปัญญาทิพย์ นายกเทศมนตรี
ต าบลเวียงพร้าว ตามท่ีท่านสมาชิกสภาได้แจ้งเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งทางด้าน
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการประสบปัญหาของประชาชน
ในเรื่องต่าง ๆ ทางคณะผู้บริหารและส่วนที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการเข้าแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวครับ และกระผมได้ประสานงานกับกรมชลประทาน เพ่ือขอ
งบประมาณตามโครงการเหมืองใส้ไก่  และก าลังประสานงานเพ่ือขอ
งบประมาณตามโครงการดังกล่าวเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านต่อไปครับ  กระผมเอง
พยายามจะประสานและเข้าแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ดีที่สุดครับ 
และขอขอบคุณทางสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าวทุกท่านที่ได้ช่วยกัน
ดูแลความเป็นอยู่หรือร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนครับ  

นายบุญเกิด รัตนัง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายบุญเกิด รัตนัง สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเวียงพร้าว  
    กระผมได้รับแจ้งจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากแสงสว่าง 
ไม่เพียงพอต่อการสัญจรในเวลาค่ าคืนบริเวณสายเลียบล าน้ าแม่สะลวม 
ตั้ ง แต่ ถนนสายบ้ านป่ าจี้  ทางไปบ้ านน้ าแพร่ครั บ  จ านวน  2  จุ ด 
จึงขอสอบถามทางกองช่างว่าจะด าเนินการติดตั้งไฟกิ่งเพ่ิมได้หรือไม่อย่างไร
ครับ 
    ได้รับแจ้งจากเกษตรกร ผู้ท าสวน ท านา พบว่าล าเหมืองตื้นเขินขอรับการ 
ขุดลอกเพ่ือแก้ไขปัญหา ได้แก่ บ้านทุ่งหลวง หมู่  1 จ านวน 1 สาย 
และบ้านป่าจี้  หมู่ที่  2 จ านวน 2 สาย เมื่อถึงฤดูฝนล า เหมืองตื้นเขิน 
เกิดน้ าท่วม น้ าไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนครับ จึงขอสอบถามว่าจะมีการ
แก้ไขเช่นไรได้บ้างเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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นายนคร ปัญญาทิพย์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายนคร ปัญญาทิพย์ นายกเทศมนตรี
ต าบลเวียงพร้าว กระผมอยากขอหารือกับทางท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลเวียงพร้าวในเรื่องของการขุดลอกล าเหมืองที่ตื้นเขิน เนื่องจากเป็น
ปัญหาที่เกิดข้ึนตลอด ว่าเราควรมีเครื่องจักรที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
หรือไม่  ขอหารือเบื้องต้น หากผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งผมทราบ 
เพ่ือจักได้ด าเนินการในโอกาสต่อไป 

นายจรัล บุญเรือนยา 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมนายจรัล บุญเรือนยา รองประธานสภาเทศบาลต าบล
เวียงพร้าว กระผมขอหารือเรื่องไฟกิ่งครับ ว่าเราควรมีการตรวจสอบหรือ
แก้ไขในเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ในการเปิดไฟ และปิดไฟ 
เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย รวมไปถึงลดการเสื่อมสภาพของไฟกิ่งด้วยครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เรียนเชิญทางคณะผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบข้อสอบถาม 
ด้วยครับ 

นายเมธี ทักษิณ 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมนายเมธี ทักษิณ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ขออนุญาตชี้แจง
รายละเอียดดังนี้ครับ  
    ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ได้สอบถามเรื่องของการ
ติดตั้งไฟกิ่ง บริเวณทางเลียบล าน้ าแม่สะลวม กองช่างจะเข้าท าการส ารวจ
บริเวณดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบว่ามีการพาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะหรือไม่ 
หรือจะด าเนินการติดตั้งได้เลยหรือไม่ครับ หากยังไม่มีการพาดสายดับไฟฟ้า
สาธารณะ ทางกองช่างจะได้ด าเนินการประสานงานไปยังการไฟฟ้า 
เพ่ือขอติดตั้งการพาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะต่อไปครับ 
    ในเรื่องการขุดลอก กองช่างได้รับหนังสือค าร้องแล้วครับ และจะเข้า
ด าเนินการส ารวจบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว ในการเข้าแก้ไขปัญหาครับ 

นางจันทร์ทา สังข์ศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านคะ ดิฉันนางจันทร์ทา สังข์ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าบริ เวณข้างบ้านของคุณครู อรุณ นาวะระ 
ถนนบริเวณดังกล่าวเป็นหลุมบ่อ เมื่อถึงฤดูฝน มีฝนตกชุกเกิดน้ าท่วมขัง 
ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนค่ะ  

นายนคร ปัญญาทิพย์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

แจ้งกองช่าง เข้าส ารวจพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพ่ือเข้าแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนด้วยครับ 
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           ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว กล่าวปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้ งที่  1  
ประจ าปี ๒๕66  เลิกประชุมเวลา 10.47 น. 
 
 

(ลงชื่อ)  ผู้จดบันทึกการประชุม 
 (นางสาวพัชรินทร์ บุญเรือนยา)  
 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
   
   

(ลงชื่อ)  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
 (นายแสวง จันทวงค์)  
 หัวหน้าส านักปลัด  
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 - ให้แก้ไขค าผิดและเพ่ิมเติมค าที่ตกหล่นไปเป็นบางส่วน และให้จัดท าส าเนาให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
เวียงพร้าว ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป 
 -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

(ลงชื่อ).................................................................... 
(นายบุญเล็ง สมศรี) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ).................................................................... 

(นายกฤษดา พรมพิงค์) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)................................................................... 

(นางอารีย์ สุนะ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)................................................................... 

(นายณรงค์ เขื่อนค า) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)................................................................... 

(นายสุรเดช หน่อค า) 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
                     (ลงชื่อ)................................................................... ผู้รับรองการประชุม  

(นายพัฒนา คงฆะรัตน์) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว       

 
                           


